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SVAR VIÐ FYRIRSPURN 

 

Viðtakandi: Skóla- og frístundaráð 

Sendandi: Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins í borgarráði um 

kostnaðargreiningar á sviðsmyndum um framtíð skóla- og frístundastarfs í Laugarnes- 

og Langholtshverfi 

Á fundi borgarráðs 20. janúar 2022 lagði áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins fram svohljóðandi 

fyrirspurn sem vísað var til meðferðar skóla- og frístundaráðs:  

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvort fyrir liggi kostnaðargreining á þeim 

sviðsmyndum sem um ræðir um framtíðarskipan skóla í Laugarnes- og Langholtshverfi. 

Á það er minnt að ástæðan fyrir fyrirhuguðum breytingum er hvað er fjárhagslega best 

og faglegast að gera í stöðunni. 

Svar: 

Kostnaðargreining vegna þeirra hugmynda sem kynntar eru í skýrslu starfshóps um skóla- og 

frístundastarf í Laugardal liggur ekki fyrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virðingarfyllst, 

Eygló Traustadóttir 

Skóla- og frístundasvið 

Skrifstofa sviðstjóra 

 


